

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Chỉ còn ít ngày nữa, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh sẽ bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2018. Để tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đến thời điểm này, các đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho mùa huấn luyện đạt kết quả cao.



Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp 22 chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới.

Những ngày cuối tháng 2, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 và Đại đội Thiết giáp 22 Bộ CHQS tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho công tác huấn luyện. Không khí những ngày sau tết Nguyên đán Mậu Tuất đã nhường chỗ cho khí thế sẵn sàng bước vào nhiệm vụ huấn luyện. Đại úy Lương Hải Đăng, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 32 cho biết: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Quân khu 3 và chỉ lệnh huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh; đồng thời, triển khai kế hoạch công tác huấn luyện của Phòng Tham mưu và của đơn vị bảo đảm sát tình hình nhiệm vụ và điều kiện thực tế đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn làm tốt mọi công tác chuẩn bị bảo đảm ngay sau lễ ra quân huấn luyện là bước vào huấn luyện ngay. Năm nay, đơn vị đã đầu tư trên 5 triệu đồng để sửa chữa, làm mới các mô hình học cụ. Với quan điểm tập trung vào những nội dung khó, nội dung huấn luyện chuyên ngành, đặc biệt là nội dung võ thuật và chiến thuật chiến đấu, chúng tôi đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, thống nhất về phương pháp tổ chức huấn luyện. Đặc biệt, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phát huy tinh thần tự học, tự rèn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Không chỉ ở Đại đội Trinh sát 32 và Đại đội Thiết giáp 22, 100% cơ quan, đơn vị trong



Sửa chữa, làm mới mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.

LLVT tỉnh cũng tất bật hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày ra quân huấn luyện. Theo Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, năm 2018, LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện "thiết thực, cơ bản, vững chắc", trong đó, nâng cao chất lượng, xây dựng nền nếp, chính quy trong huấn luyện. Đến nay, 100% cán bộ các cấp đã được tập huấn quân sự. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề như: thực hành thông qua giáo án huấn luyện; hướng dẫn tổ chức, xây dựng, huấn luyện và quản lý hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ... Đồng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan,

đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ từng đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động của từng địa phương, đơn vị. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị phải bám sát kế hoạch, thực hiện đúng nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện, đặc biệt chú trọng các quy định bảo đảm an toàn trong từng bài, từng đề mục. Bên cạnh đó, kết hợp tốt giữa huấn luyện chiến đấu với rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp, chính quy, làm chuyển biến toàn diện ở tất cả các cơ quan, đơn vị.

Xác định công tác chuẩn bị

là yếu tố quan trọng, quyết định đến chất lượng huấn luyện, Ban CHQS huyện Thái Thụy đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch công tác huấn luyện năm 2018. Song song với tập luyện, đơn vị cũng đang gấp rút hoàn thiện các phần việc để bước vào mùa huấn luyện mới, cũng có thao trường, bãi tập, sửa chữa, bổ sung đủ hệ thống bia, bảng phục vụ yêu cầu huấn luyện chuyên ngành. Trung tá Phạm Văn Diễn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Mặc dù thời gian trước, trong và sau tết phải tập trung làm các nhiệm vụ tuyến quân, bắn pháo hoa và trực sẵn sàng chiến đấu nhưng công tác huấn luyện luôn được đơn vị coi trọng. Để công tác huấn luyện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đơn vị xác định trước hết phải làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, bãi tập đến đội ngũ cán bộ huấn luyện. Trước khi ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện tổ chức kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các loại vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện; đồng thời, phân công các cán bộ đảm nhiệm huấn luyện chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng cho các đối tượng theo quy định và giáo án tập huấn cán bộ Ban CHQS huyện. Hiện nay, huyện Thái Thụy có 70 đầu mối đơn vị dân quân, tự vệ. Căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa phương, Ban CHQS huyện phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện cho lực lượng này.

Đến nay, cơ quan quân sự 8 huyện, thành phố và khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ ra quân huấn luyện đồng loạt tổ chức vào ngày 1/3. Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung huấn luyện theo kế hoạch. Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Các đơn vị phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia, kết quả huấn luyện phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí trang bị cũng như an toàn khi tham gia giao thông. Tất cả cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh an tâm tự tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị tốt nội dung huấn luyện công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý bộ đội, đặc biệt là trong huấn luyện dân quân, tự vệ, dự bị động viên.

TẮT ĐẠT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ Ở BỆNH VIỆN NHƯ Ở NHÀ MÌNH

Với phương châm "Ở bệnh viện như ở nhà mình", những năm qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, góp phần giảm bớt khó khăn cho người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên.

Bác sĩ CKII Bùi Thanh Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố cho biết: Chúng tôi xác định thay đổi phong cách và thái độ phục vụ bệnh nhân là sự sống còn của bệnh viện. Bệnh viện đã xây dựng văn hóa "người bệnh cảm ơn thấy thuốc và thấy thuốc cũng phải biết cảm ơn người bệnh". Huy động tối đa nhân lực cho Khoa Khám bệnh, bố trí đội ngũ hướng dẫn viên tận tình, linh hoạt nhằm giải quyết nhanh, tránh để người bệnh phải chờ đợi. Duy trì số điện thoại đường dây nóng, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các thông tin khi tiếp nhận, tạo niềm tin cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Cùng với đó, Bệnh viện Đa khoa thành phố luôn chú trọng cải tiến quy trình đón tiếp người bệnh và cải cách hành chính góp phần giảm phiền hà, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai thực hiện nhiều kỹ thuật mới trong điều trị. Đặc biệt với phương châm người bệnh là trung tâm, tất cả vì sự hài lòng của người bệnh, một số kỹ thuật mới được triển khai áp dụng vào khám chữa bệnh như: cắt amygdal bằng dao điện, tán sỏi niệu quản ngược dòng, phẫu thuật lấy sỏi niệu quản qua nội soi, phẫu thuật mổ lấy sỏi đài bể thận, kỹ thuật chụp cận chóp răng, siêu âm đầu dò âm đạo... Hiện nay, phòng kỹ thuật được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại công nghệ cao, nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt là hệ thống phòng mổ được lắp đặt trang thiết bị hiện đại, bàn mổ, đèn mổ đạt tiêu

chẩn giúp can thiệp kịp thời, giải quyết tốt các trường hợp phẫu thuật. Đến với Bệnh viện Đa khoa thành phố, cảm nhận đầu tiên của người bệnh là sự nhiệt tình, ân cần và chuyên nghiệp trong quy trình khám chữa bệnh và chất lượng dịch vụ chăm sóc của đội ngũ nhân viên. Dù bệnh nhân khá đông, trung bình mỗi ngày có từ 500 - 600 lượt bệnh nhân đến khám bệnh, trên 200 lượt bệnh nhân nội trú nhưng họ đều được chăm sóc tận tình ngay từ khâu khám bệnh ban đầu. Bởi vậy, người bệnh nào đến thăm, khám tại đây đều cảm thấy hài lòng, thoải mái. Bà Đoàn Thị Lụa, tổ 21, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình), hiện đang điều trị tai biến cấp tính, nhiều năm nay, Bệnh viện Đa khoa thành phố chính là nhà của tôi, thời gian tôi ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Tại đây, các phòng luôn sạch sẽ, thoáng mát, các cán bộ và y bác sĩ thì luôn vui vẻ, nhiệt tình, tận tâm chăm sóc, tôi xem họ như là con cháu, người thân của mình. Còn với chị Chu Thị Mai Linh, thôn Kim, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) thì đây là lần đầu tiên chị được các y bác sĩ Bệnh viện chăm sóc. Mặc dù sinh sống và làm việc tại Hà Nội nhưng chị cùng gia đình quyết định về quê và lựa chọn Bệnh viện Đa khoa thành phố để sinh em bé đầu lòng. Chị Linh chia sẻ: Do hiện nay, phòng kỹ thuật được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại công nghệ cao, nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới, quyết định mổ sau gần 1 ngày nhập viện. Hiện sức khỏe của hai mẹ con em rất tốt. Phòng bệnh tại đây sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, thông thoáng. Các y

bác sĩ, điều dưỡng viên rất tận tình và chu đáo. Hàng ngày đều hướng dẫn, tư vấn, thăm khám kỹ lưỡng, em thực sự yên tâm, hài lòng và tin tưởng để điều trị, an dưỡng tại Bệnh viện. Trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bệnh viện bảo đảm tốt công tác khám và điều trị cho người bệnh chu đáo, ân cần. Với các dịp trực cũng 4 cấp: trực lãnh đạo, làm sàng, cận lâm sàng và hành chính. Các khoa phòng bố trí được bộ trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, nắm vững tình hình diễn biến của người bệnh đang điều trị tại khoa. Đồng thời, tăng cường đội cấp cứu ngoại viện nhằm ứng phó kịp thời với các sự cố, tình huống xấu có thể xảy ra. Khi có lệnh điều động của cấp trên, lực lượng này sẽ sẵn sàng chi viện cho các địa bàn lân cận. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng dự trữ đầy đủ thuốc, phương tiện, trang thiết bị, dịch truyền... thuận tiện, nhanh chóng phục vụ tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày tết.

Có thể nói, nhờ thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu", Bệnh viện Đa khoa thành phố ngày càng được nhân dân tin tưởng, số người bệnh đến khám và điều trị tại đây ngày một tăng. Bệnh viện luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chuyên môn được giao, bảo đảm an toàn cho người bệnh, không có tai biến chuyên môn do thiếu tinh thần trách nhiệm.

MINH NGUYỄN



Niềm vui của gia đình chị Chu Thị Mai Linh khi cả mẹ và bé đều khỏe.

Hội đồng mục vụ giáo họ Giáo Thiện phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận thôn Giáo Thiện đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương đến giáo dân; động viên giáo dân thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Nguyễn Trung Riều, trưởng ban điều hành giáo họ Giáo Thiện chia sẻ: Thông qua các buổi sinh hoạt, linh mục thường xuyên khuyến khích giáo dân hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, không ngừng học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ vậy, nhiều hộ giáo dân đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Giáo dân Mai Văn Phàn cho biết: Hướng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế, tôi tích cực đầu tư vốn, khai thác tiềm năng đất đai làm giàu cho gia đình. Với mô hình nhà lưới

Đoàn kết xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu"

Với phương châm "Kính Chúa yêu nước", "Sống tốt đời đẹp đạo", những năm qua, giáo họ Giáo Thiện, giáo xứ Bồ Ngọc, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) đã vận động bà con giáo dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

trồng rau an toàn, gia đình thì thu nhập bình quân từ 15 - 20 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho 4 lao động trong và ngoài địa phương với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư hơn 100 triệu đồng, thuê thêm hơn 1ha đất nông nghiệp để mở rộng diện tích trồng rau sạch đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đến nay, số hộ khá, hộ giàu trong giáo họ Giáo Thiện tăng, thu nhập bình quân đầu người trong giáo họ đạt 32 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo

giảm còn dưới 0,2%; trên 80% số hộ có nhà xây dựng kiên cố, khang trang, có phương tiện đi lại và mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền khác. Ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Minh chia sẻ: Gắn liền với hoạt động tuyên truyền, vận động xuyên suốt là phát triển kinh tế, linh mục và các thành viên trong Hội đồng mục vụ thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân đoàn kết, chung sức thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ

quốc", nhờ vậy mà 5 năm qua giáo họ Giáo Thiện không có người mắc tệ nạn xã hội. Bà con giáo dân cùng với niềm dân dấn trong xã thực hiện nghiêm hương ước, quy ước thôn làng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng thôn làng bình yên, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Các lễ hội được giáo dân tổ chức trang trọng, đúng nội quy, đúng pháp luật. Hướng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hàng năm, giáo họ Giáo

Thiện có trên 90% gia đình giáo dân được công nhận gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình giáo dân sử dụng nước sạch đạt trên 98%. Hội đồng mục vụ phối hợp với các đoàn thể trong thôn tích cực tuyên truyền giáo dân tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, các tổ vệ sinh

môi trường, xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp... Những ngày này, giáo họ Giáo Thiện tập trung vận động giáo dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ gieo cấy lúa xuân, trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho người và

gia súc, gia cầm; động viên con em đã khám tuyển nghĩa vụ quân sự có mặt tại địa phương sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Lương dân và giáo dân đoàn kết, giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón xuân mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc.

TIẾN ĐẠT



Mô hình trồng rau an toàn của gia đình anh Mai Văn Phàn.